
BORGARRÁÐ 18. febrúar 2021: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
skýrslu Verkís varðandi Fossvogsskóla - R19020180

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks óska eftir því að skýrslu Verkís um Fossvogsskóla sem kynnt var 
foreldrum á fundi í Fossvogsskóla þann 17. febrúar verði kynnt í borgarráði. Óska fulltrúarnir 
eftir því að farið verði yfir sögu málsins, þær framkvæmdir sem búið er að fara í, hvernig 
úttektum á þeim var háttað og hverjar eru ástæður þess að mygla sé áfram að finnast í 
skólanum þrátt fyrir allar þær framkvæmdir sem búið er að fara í. Eins þá óska fulltrúar 
Sjálfstæðisflokks eftir því að fá skýrsla Verkís sem kynnt var foreldrum á fundi 17. febrúar 
verði gerð opinber.


